



## การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การแสดงถ้อยแถลงของ นายพีชภพ มงคลนาวิน  
รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  
ในมติการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ  
ในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม

เรียน นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ แยกผู้มีเกียรติ และสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุกท่านในนามของกระทรวงการต่างประเทศ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็น และแสดงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพที่ยั่งยืนของประเทศ และประชาชนในด้านการต่างประเทศ ประเทศไทยมีบทบาทโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติในด้านความก้าวหน้าและการมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ใช้การทูตสาธารณสุข หรือ Health Diplomacy ในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับนานาประเทศและยกระดับบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมสิทธิทางสุขภาพ ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกกลุ่มประชากรให้เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่จำเป็นภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ Universal Health Coverage นอกจากนี้ ประเทศไทยมีบทบาทเป็นประเทศแนวหน้าในการนำเสนอ แบ่งปันประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของผู้โยกย้ายถิ่นฐานภายใต้กรอบข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ โดยความพยายามและความสำเร็จของไทยดังกล่าวเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ของไทย นำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้เราตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่า ไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัย no one is safe until every is safe ซึ่งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีบทบาทสำคัญในการรับมือกับโควิด-๑๙ ทำให้ประชากรทุกกลุ่มไม่ว่าจะมีสัญชาติ หรือสถานะอย่างไร ในไทย ได้รับการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโควิด-๑๙ รวมถึงการได้รับการฉีดวัคซีน กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดหาวัคซีนโควิด-๑๙ สำหรับไทย ซึ่งสามารถจัดหาได้แล้วรวมทั้งสิ้นกว่า ๑๐ ล้านโดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนทุกกลุ่มในประเทศ ในโอกาสนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงการสนับสนุนข้อมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในการส่งเสริมให้มี



**การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔**  
**ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร**

หลักประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ ซึ่งไม่มีหลักประกันสุขภาพให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ แม้อยู่ในภาวะวิกฤต อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายในการผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศให้สามารถป้องกัน เตรียมพร้อม และรับมือกับโรคระบาดในอนาคตได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอขอบคุณครับ

นายพีชภพ มงคลนาวิน  
รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕